

THÁI BÌNH KẾT NỐI 346 ĐIỂM CẦU... (Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Sáng ngày 20/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 14.934 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1,2 triệu đại biểu tham dự.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề: "Những nội dung cốt lõi, điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam"; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: "Những nội dung cốt lõi, điểm mới trong dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 và tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch năm 2025; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2025 - 2027; về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam; về chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương"; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: "Những nội dung

cốt lõi, điểm mới trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; một số nội dung cơ bản về sửa đổi Quy chế bầu cử trong Đảng; về tổng kết công tác nhân sự Đại hội XIII và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới cũng như yêu cầu cấp bách việc thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đạt hiệu quả thực chất trong toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị. Hội nghị Trung ương lần thứ mười đã thống nhất phát tâm chính trị, những đột phá chiến lược, phương hướng, giải pháp chiến lược với tư duy, nhận thức mới; đã thống nhất chủ trương đối với nhiều công việc hệ trọng để tăng tốc, bứt phá về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Trên cơ sở thống nhất của Trung ương, việc đưa Nghị quyết của Đảng tới từng

chi bộ, từng đảng viên, ngấm sâu và hòa vào thực tiễn cuộc sống đặt ra rất khẩn trương, cấp bách, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải tạo thành khối thống nhất về ý chí và hành động, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, nỗ lực cao với những bước đi bài bản, chính xác, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, huy động cao nhất mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các chủ trương, phương hướng chiến lược mà Trung ương Đảng thống nhất hoạch định.

Về một số nội dung trọng tâm tập trung quán triệt, triển khai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thống nhất nhận thức trong toàn Đảng về quyết tâm chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hoàn thành mọi mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Mọi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải khẩn trương rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa để tập trung hoàn chỉnh sớm nhất với chất lượng cao nhất. Chính phủ, người đứng đầu các ban, bộ, ngành, địa phương phải thực sự quyết tâm, quyết làm, có các giải pháp quyết liệt, dứt điểm, tăng tốc để thực hiện thành công nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 được Trung ương thông qua. Tập trung triển khai ngay một số đột phá chiến lược đã được Trung ương thống nhất đưa vào Văn kiện Đại hội XIV, trong đó có đột phá về thể chế phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản; khởi xướng và thực hiện cách mạng chuyển đổi số; tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước mắt là hạ tầng chiến lược về giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số... Tập trung xây dựng, bảo đảm chất lượng văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Quá trình xây dựng, hoàn thiện văn kiện, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt, cụ thể hóa thực hiện các đột phá, phương hướng, giải pháp chiến lược đã được Hội nghị Trung ương lần thứ mười thống nhất với tinh thần cụ thể sản phẩm, thời gian, tiến độ, trách nhiệm. Cấp ủy các cấp có kế hoạch cụ thể, tập trung nghiên cứu đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhất là đổi mới những vấn đề mới từ thực tiễn đang nổi lên. Tập trung chuẩn bị tốt nhất nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm lựa chọn được cấp ủy, nhất là người đứng đầu có năng lực lãnh đạo, có sức chiến đấu cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp chung, có năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống trên từng lĩnh vực, địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Công việc trước mắt rất bộn bề, khẩn trương, thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng không còn nhiều, còn nhiều mục tiêu phải phấn đấu về đích, trong khi việc chuẩn bị cho Đại hội XIV là rất hệ trọng. Đồng chí tin tưởng với tư duy và nhận thức mới đã thấu suốt, với khí thế và quyết tâm cao, thống nhất về tư tưởng và hành động sẽ khơi thông mọi nguồn lực, huy động cao nhất sức người, sức của, tiếp tục tạo dựng những nền tảng mới cho sự phát triển đột phá của đất nước trong những năm tiếp theo.

ĐÀO QUYÊN

SÁNG NAY, KHAI MẠC TRỌNG THỂ...

(Tiếp theo trang 1)

tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Truyền hình quốc tế Việt Nam.

(theo qdnd.vn)

HỘI THẢO KHOA HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

đánh giá và đo lường chất lượng giảng dạy, thúc đẩy hợp tác liên ngành trong giảng dạy, nghiên cứu lĩnh vực lý luận chính trị... Ngoài ra, các đại biểu còn chia sẻ kỹ năng giới thiệu bài giảng, thuyết trình kết hợp trao đổi, thảo luận nhóm... nhằm tăng sức hấp dẫn của các học phần lý luận chính trị đối với sinh viên.

Thông qua hội thảo giúp Trường Đại học Thái Bình nói riêng, các cơ sở giáo dục nói chung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy các học phần lý luận chính trị, trang bị lý luận, định hướng chính trị đúng đắn cho sinh viên, từ đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

ĐẠI HỘI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - ĐỨC...

(Tiếp theo trang 1)

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, công dân Đức hưởng ứng, ủng hộ và có thể đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại Việt Nam nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng; góp phần xây dựng mối quan hệ và các hoạt động hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa liên bang Đức.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

TRƯỜNG TRUNG CẤP...

(Tiếp theo trang 1)

đạt được trong 45 năm qua. Trường Trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; nhiều năm liên tục được tặng cờ thi đua, bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh.

Năm học 2024 - 2025, nhà trường có gần 1.300 học sinh với 58 lớp. Với tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới", nhà trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đến đội ngũ cán bộ, giáo viên; giữ vững mối liên kết với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, hướng tới liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề để giảm áp lực chi phí học tập; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là tập huấn sư phạm và kỹ năng nghề...

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện được tuyên dương, khen thưởng.

TIẾN HẢI

Phấn đấu gieo trồng hơn 4.200ha cây màu vụ đông

Vụ đông năm nay huyện Tiên Hải phấn đấu gieo trồng hơn 4.200ha cây màu, trong đó cây ưa ẩm 2.100ha, gồm: ngô 450ha, ớt 80ha, dưa các loại 250ha, bầu bí các loại 300ha, đậu đỗ các loại 350ha, rau các loại 670ha; cây ưa lạnh 2.100ha, gồm: khoai tây 450ha trở lên, còn lại là rau các loại.

Để bảo đảm hoàn thành diện tích gieo trồng cây vụ đông, hiện nay, UBND huyện chỉ đạo UBND và HTX SXKD DVNN các xã, thị trấn tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động tối đa máy móc, nhân lực thu hoạch nhanh gọn lúa mùa; thu hoạch lúa đến đâu làm đất ngay để tạo quỹ đất trồng cây vụ đông đến đó. Vận động, khuyến khích người dân mở rộng, tập trung đất đai để sản xuất vụ đông theo hướng đa dạng về giá trị thu nhập, tạo các vùng chuyên canh như vùng sản xuất khoai tây, hành, tỏi, ngưu tất, rau gia vị, rau hữu cơ.

Huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức tiếp nhận nguồn hỗ trợ bằng hạt giống rau màu do các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ, cấp phát kịp thời để nhân dân gieo trồng bảo đảm thời vụ. Đối với nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thực hiện mua giống cây trồng hỗ trợ các xã, thị trấn để sản xuất vụ đông theo nhu cầu đăng ký gieo trồng cây màu vụ đông của các địa phương năm 2024 bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

MAI TRANG

Tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân



Cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Sáng ngày 20/10, Câu lạc bộ Thầy thuốc họ Ngô Việt Nam và Hội đồng họ Ngô tỉnh Thái Bình phối hợp với UBND xã Nam Hải (Tiên Hải) cùng các đơn vị tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; tặng quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn xã.

250 người cao tuổi, phụ nữ, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được các y bác sĩ xét nghiệm, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn tư vấn sau khám giúp người dân hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe và cách chăm sóc bản thân.

Nhân dịp này, Câu lạc bộ Thầy thuốc họ Ngô Việt Nam và Hội đồng họ Ngô tỉnh Thái Bình đã trao 30 suất quà và 2.000 cuốn vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là chương trình chào mừng thành công Đại hội họ Ngô Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Thông qua chương trình không chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, người cao tuổi mà còn tạo cơ hội để tư vấn sức khỏe tổng quát và chuyên sâu cho người dân cũng như kết nối trong cộng đồng dân cư.

TRẦN TUẤN

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

SỞ TƯ PHÁP
Nâng cao nghiệp vụ
cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Hoạt động hòa giải trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Để công tác này đạt hiệu quả thực chất, việc nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ tập huấn viên, nhất là hòa giải viên ở cơ sở là một trong giải pháp trọng tâm, cốt lõi.

Hàng năm Sở Tư pháp và các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 13/5/2024 thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên và hòa giải viên ở cơ sở các nội dung Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Hòa giải ở cơ sở; kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải; Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bảo vệ môi trường, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, Luật Đất đai năm 2024...

Riêng 9 tháng đầu năm 2024, Sở Tư pháp tổ chức 5 hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 1.210 hòa giải viên ở cơ sở tại thành phố Thái Bình và các huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Hưng Hà và Thái Thụy. Phối hợp với các phòng tư pháp tuyên truyền pháp luật về hòa giải, Luật Đất đai năm 2024; Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 tại 22 xã cho 2.950 tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở. Trong quý IV/2024, nhằm tiếp tục triển khai các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 và các năm tiếp theo, Sở tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền pháp luật tại 6 xã thuộc các huyện Hưng Hà, Đông Hưng và Kiến Xương cho trên 1.000 cán bộ, công chức UBND cấp xã, bí thư, trưởng thôn, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở, hội viên một số hội, đoàn thể ở xã và nhân dân trên địa bàn (trong đó có 900 đại biểu không hưởng lương từ ngân sách nhà nước), qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp

hành pháp luật của người dân. Thực hiện quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, mạng lưới tổ hòa giải được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tỉnh; cơ cấu tổ chức trên địa phương được củng cố, kiện toàn. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.797 tổ hòa giải và 13.484 hòa giải viên. Đa số tổ trưởng tổ hòa giải là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các tổ chức đoàn thể. Các hòa giải viên được bầu là những người có uy tín, phẩm chất đạo đức, am hiểu văn hóa, phong tục tập quán ở địa phương, có khả năng vận động, thuyết phục người dân chấp hành pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia công tác, được bầu chọn công khai, dân chủ. Hàng năm, bảo đảm 76% hòa giải viên trên địa bàn tỉnh được tập huấn nghiệp vụ. Tỉnh đã xây dựng, kiện toàn đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện để làm nòng cốt triển

nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào cán bộ và các tầng lớp nhân dân, được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đánh giá cao.

Thời gian qua, có nhiều mô hình điểm về hòa giải ở cơ sở đã phát huy hiệu quả như mô hình gia đình hòa giải viên không có người nghiện ma túy và vi phạm pháp luật; mô hình tổ tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, địa chỉ tin cậy trong phòng, chống bạo lực gia đình; mô hình mỗi cán bộ không chuyên trách là một hòa giải viên tích cực tại địa bàn dân cư... góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tuyên truyền cho người khác cùng thực hiện. Điển hình như huyện Quỳnh Phụ với mô hình hòa giải ở cơ sở tại tổ hòa giải thôn Mỹ Giá (xã Quỳnh Hưng); tổ hòa giải xã An Thái, An Tràng, An Ấp.

Với việc chủ trọng nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và nhiều giải pháp hiệu quả khác, chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên, thể hiện rõ nét qua số vụ việc hòa giải không thành có chiều hướng giảm dần qua từng năm, tỷ lệ hòa giải thành qua các năm luôn đạt gần 80%, qua đó góp phần gìn giữ đoàn kết trong cộng đồng dân cư, nâng cao ý thức người dân trong chấp hành, thực thi pháp luật; ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, giảm bớt số lượng vụ việc phải chuyển đến tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, tiết kiệm được thời gian, kinh phí cho Nhà nước và nhân dân; thúc đẩy cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

HẠNH NGA
(Phòng Phổ biến,
giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)